

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลีใต้

ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และ The National Research Foundation of Korea (NRF) ได้มีความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยเกาหลีใต้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นงานแรก นั่นคือ จัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลีที่โรงแรมมิราเคิล - แกรนด์ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยตัวแทนของศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการสัมมนา ทำหน้าที่ (1) รวบรวมความคิดเห็นและดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการ (2) ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยและเกาหลีในการพิจารณากำหนดขอบเขตการสัมมนา (3) แนวทางการดำเนินงาน (4) พิจารณากรอบและกำหนดหัวข้อการสัมมนาในการจัดการสัมมนาร่วมกัน และ (5) รับผิดชอบในการจัดการสัมมนาร่วมทางวิชาการไทย-เกาหลี รวมทั้งจัดทำรายงานการสัมมนา เป็นอาทิ

ชื่อเรื่องของการสัมมนา คือ Good Governance, Economy, Education, Culture and Tourism of Thailand and Korea โดยมีสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The Korean Association for Public Administration ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ NRF ในการสัมมนาครั้งนี้ ตัวแทนของศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ดำรงค์ ฐานดี ได้นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง *Good Governance in Thailand: Limitations and Challenges* ในช่วงเวลา 13.00 – 13.45 น. โดยมี Professor Song Un-Suk แห่ง Dankook University เป็นผู้วิจารณ์

ภารกิจต่อไปภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT – NRF) ได้แก่ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยลักษณะของทุน (1) เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี (2) เป็นทุนวิจัยซึ่งนักวิจัยไทยทำในประเทศไทยและนักวิจัยเกาหลีทำในประเทศเกาหลี และอาจมี

การแลกเปลี่ยนนักวิจัยของทั้งสองประเทศภายใต้การดำเนินงานของโครงการวิจัย (3) เป็นทุนวิจัยซึ่งมีกำหนดระยะเวลาประมาณ 2 ปี และนักวิจัยไทยจะได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขณะที่นักวิจัยเกาหลีจะได้รับเงินสนับสนุนจาก NRF



คุณสมบัติของผู้รับทุน คือ

1. ไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
2. มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป



รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ

1. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อกับนักวิจัยเกาหลีก่อน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำโครงการวิจัยร่วมกัน
2. ผู้สมัครขอรับทุนฝ่ายไทยให้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ในขณะที่เดียวกับที่นักวิจัยร่วมเกาหลียื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ National Research

Foundation of Korea (NRF), Headquarters 165 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 305-350, Korea. (Fax. 82-42-869-6777 www.nrf.go.kr)

3. ในการขอรับทุนจากฝ่ายไทย ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องส่งเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดมายังภารกิจต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนได้จาก URL : <http://www.nrct.go.th>

การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยไทย
2. NRF จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยเกาหลี

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะขอรับทุน โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดที่

ภารกิจต่างประเทศ ส่วนภาคพื้นยุโรปและอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10000 โทร : 0-2561-2445 ต่อ 456, 0-2579-2690 โทรสาร : 0-2561-3049 e-mail : choosri@nrct.go.th



งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยร่วมกับจังหวัดเคียงชังเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี กำหนดจะจัดงาน Bangkok-Gyeongju World Cultural Expo 2010 ขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการเชิญคณะนักแสดงจาก สาธารณรัฐเกาหลีและจากประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศมาร่วมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและนานาชาติทั่วโลก

ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรมของไทยและคณะกรรมการจัดงาน Gyeongju World Cultural Expo แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีมติเห็นชอบร่วมกันในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนไทย-เกาหลีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและวิถีชีวิต สร้างเครือข่ายสำหรับการแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในระหว่างการจัดงาน Bangkok-Gyeongju World Cultural Expo 2010



ตัวแทนของศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับเชิญให้ร่วมเป็นคณะทำงาน ดำเนินงานกิจการการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เกาหลี มีหน้าที่ (1) วางแผนการปฏิบัติงาน (2) กำหนด วิธีการและดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยให้ไปอย่างเหมาะสม และ (3) กำหนดและอำนวยความสะดวก จัดค่ายวัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนเกาหลีได้ โดยให้มีกิจกรรมและสาระด้านการถ่ายทอดภาษาไทย และการทัศนศึกษาให้ไปอย่างเหมาะสม อนึ่ง คณะทำงานชุดนี้ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวง วัฒนธรรม ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ผู้แทนสำนักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้แทนจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนศูนย์เกาหลีศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เกาหลีในประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นเมื่อเยาวชนเกาหลีจาก มหาวิทยาลัยดงกุก วิทยาเขตเมืองเคียงจู จำนวน 10 คน เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยดงกุก (และออกค่าใช้จ่ายเองบางส่วน) ในขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมของไทยรับผิดชอบค่ารับรองภายในประเทศไทย ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้ความร่วมมือด้วยการจัดส่ง นักศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมโน นายจักรพงษ์ จันดี และนางสาวปภาวรินทร์ ผลาหาญ เรียนสาขาสื่อสารมวลชน สาขาภาษาอังกฤษ และสาขารัฐศาสตร์เป็นวิชาเอก ตามลำดับ และส่วนใหญ่เลือกสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของคณะมนุษยศาสตร์เป็นวิชาโท ไปปฏิบัติงานเสมือนเป็นทูตวัฒนธรรมไทยต้อนรับนักศึกษาเกาหลีในระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

นางสาวกัญญาณัฐกล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ โดยได้แนะนำ วัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ และพานักศึกษาเกาหลีมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งสถานที่ สำคัญต่างๆ ในกรุงเทพฯ” ในขณะที่นายจักรพงษ์เล่าถึงความเอื้ออาทรที่เขาได้มอบให้แก่คณะ นักศึกษาเกาหลี ตลอดจนได้ออกไปพำนักอยู่ร่วมกันที่โฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสาครในขณะที่ทำ หน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมไทย ส่วนนางสาวปภาวรินทร์รู้สึกดีใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษา ไทยในงานครั้งนี้ และยังได้รู้จักนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการนี้อีกด้วย



ภายหลังที่นักศึกษาเกาหลีเดินทางกลับไปยังเมืองเคียงจูแล้ว พวกเขาได้ส่งข่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เล่าถึงความประทับใจที่ได้รับในขณะที่อยู่ในเมืองไทย ทุกคนต่างคิดถึงกันและสัญญาว่าจะกลับมาอีกในอนาคต

นักศึกษารามคำแหงทั้งสามคนกล่าวทิ้งท้ายว่า “คงจะเป็นการดีไม่น้อยหากได้รับคัดเลือกให้ไปเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนยังเมืองเคียงจูประเทศเกาหลีได้ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ศกนี้”

